

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI

Câu hỏi:

Hiện nay, Việt Nam về cơ bản đã khống chế thành công dịch COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên Thế giới tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp với số người nhiễm bệnh và tử vong ngày một cao. Trong nước, bên cạnh việc trở lại nhịp sống thường ngày còn có hiện tượng đáng lo ngại là người dân trở nên chủ quan với dịch bệnh, ít áp dụng các biện pháp phòng dịch (không đeo khẩu trang nơi công cộng, kể cả trong bệnh viện, không thường xuyên rửa tay sát khuẩn). Trước tình hình này, ngành y tế đã có biện pháp gì để tiếp tục ngăn ngừa dịch bệnh thành công?

Trả lời:

Trong gần 3 tháng cả nước không có bệnh trong cộng đồng, phần lớn các ca bệnh đã được điều trị khỏi, các ca bệnh nặng cũng có tiến triển tốt về sức khỏe. Đây là kết quả rất đáng mừng, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Hiện nay Việt Nam đang triển khai mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ; Hải Dương cũng đang thực hiện mục tiêu đó, trong đó công tác phòng chống dịch vẫn luôn được ưu tiên và đảm bảo.

Ngày 01/6/2020 ghi nhận 01 trường hợp trú tại thôn Trác Châu, xã An Thượng, Tp Hải Dương di chuyển từ Quảng Đông (Trung Quốc) về cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) giáp cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bằng ô tô 4 chỗ và xe buýt. Sau đó trốn sang cửa khẩu Móng Cái, không qua kiểm soát của cơ quan chức năng. Sáng ngày 05/6/2020 di chuyển bằng ô tô 16 chỗ từ cửa khẩu Móng Cái về TP Hải Dương. Sau khi về nhà Chính quyền địa phương đã phát hiện kịp thời và thông báo cho TTYT thành phố Hải Dương, đến 18h 30 ngày 06/6/2020 trường hợp này đã được đưa về cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21/6/2020 ghi nhận 01 trường hợp trú tại Bình Xuyên, Bình Giang đi từ Quảng Đông, Trung Quốc qua đường mòn về huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Sau đó bắt xe từ Hà Giang về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (thăm mẹ điều trị tại BVĐK tỉnh) và được phát hiện tại BVĐK tỉnh. Ngay sau khi phát hiện, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cách ly trường hợp này và những người có liên quan. Lấy mẫu xét nghiệm sáng ngày 22/6/2020 có kết quả âm tính.

Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù tình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như tại tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt nhưng tinh thần đề cao cảnh giác của người dân vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, ngành Y tế và các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh vẫn phối hợp tốt



trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh với tinh thần không chủ quan lơ là, chống dịch gắn với phát triển kinh tế xã hội.

1. Công tác truyền thông:

- Sở Y tế đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ban hành các văn bản chỉ đạo công tác truyền thông phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh:

+ Công văn số 2124/BCĐ-PCD ngày 19/6/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về tăng cường công tác giám sát các Khách sạn được trung dụng làm nơi cách ly cho người lao động nước ngoài.

+ Công văn số 2364/BCĐ-PCD ngày 03/7/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới.

- Ngoài ra Sở Y tế còn ban hành một số văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc việc phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh đối với các trường hợp nghi mắc bệnh (Bộ Y tế đã cho phép các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh bình thường trở lại).

2. Công tác cách ly phòng chống dịch:

Tại Hải Dương, tính đến ngày 15/7/2020, tỉnh đã đón gần 1600 chuyên gia, lao động kỹ thuật cao ... là người nước ngoài vào tỉnh để làm việc với mục đích phát triển kinh tế. Hiện hơn 1400 chuyên gia đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày tại các khách sạn (tỉnh trung dụng 10 khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Dương và Chí Linh để làm nơi cách ly y tế tập trung) và còn gần 200 trường hợp đang cách ly (chủ yếu là các chuyên gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc).

Tại Trung đoàn 125 (Cộng Hòa - Chí Linh) đã hoàn thành cách ly 5 đợt (778 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp, Nga..), hiện còn 153 người đang cách ly đợt 6 (trở về từ Mỹ).

Sở Y tế đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh ban hành Công văn số 1933/BCĐ-PCD ngày 05/6/2020 của BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh, cách ly theo qui định.

Tại các cơ sở cách ly, ngành y tế phối hợp với các lực lượng chức năng khác như quân đội, công an triển khai các qui trình cách ly theo đúng qui định của BCĐ Quốc gia. Quá trình đón người nước ngoài từ cửa khẩu, vận chuyển và bàn giao tại các khách sạn, hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo hàng ngày về Bộ Y tế..., bảo đảm an toàn tuyệt đối.

3. Công tác hậu cần

- Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được Bộ Y tế công nhận là đơn vị có đủ năng lực xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Tính đến ngày 15/7/2020, Trung tâm KSBT tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 6.170 trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó số mẫu làm tại Hải Dương là 6.040 mẫu (có một số trường hợp phải lấy nhiều lần). Số mẫu dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là 04 mẫu, đều được cách ly và không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

- Hiện nay số chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh để làm việc và được cách ly tại các khách sạn vẫn tiếp tục tăng, số người Việt Nam trở về từ nước ngoài tiếp tục được cách ly tại Trung đoàn 125 (các đối tượng này đều phải được lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần), ngành Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh sử dụng nguồn kinh phí phòng chống dịch của tỉnh đảm bảo tiết kiệm, đúng qui định và hiệu quả.

4. Kiến nghị:

Để tiếp tục duy trì thành công trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh, khai báo cho cơ quan chức năng các trường hợp đi về từ vùng dịch và đặc biệt phải quản lý chặt chẽ người nhập cảnh để hạn chế sự lây lan ra cộng đồng./.

GIÁM ĐỐC



Phạm Mạnh Cường

